

Số: /KH-BCĐ389

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Căn cứ diễn biến tình hình và yêu cầu công tác, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh Bắc Giang; khẳng định vai trò, hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, huyện, thành phố, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng, các sở ngành, UBND huyện, thành phố theo dõi sát tình hình, diễn biến của thị trường trên địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về các giải pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo, gian lận xuất xứ, đặc biệt xuất xứ Việt Nam; chống các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, đặc biệt nhóm mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh xử lý đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh có trọng tâm trọng điểm, tránh gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức; chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, nhất là trong bối cảnh tình hình diễn biến thị trường phức tạp hiện nay.

3. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh; Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tổ chức

kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho đối tượng vi phạm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham mưu UBND tỉnh về các nội dung có liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sát với thực tế của địa phương và theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề, trọng điểm như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối trong hoạt động thương mại điện tử; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm qua biên giới; chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ....

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền cho nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Đồng thời thường xuyên cập nhật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng để vi phạm và các thủ đoạn mới phát sinh, thông báo những kinh nghiệm, phương pháp đấu tranh có hiệu quả của các lực lượng chức năng để phổ biến đến các đơn vị chức năng, qua đó kịp thời triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế địa bàn và thị trường hàng hóa xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; căn cứ vào từng thời điểm, địa bàn cụ thể xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Trong đó tập trung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hàng: Xăng dầu, pháo nổ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, giống cây trồng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đầu cơ, tích trữ, găm hàng đẩy giá lên cao; kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng kém chất lượng trên môi trường mạng Internet.

4. Các Sở, ngành và đơn vị chức năng:

- **Công an tỉnh:** Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm như Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, Hà Nội, Quốc lộ 37, tỉnh lộ 265, tỉnh lộ 295;

- **Cục Quản lý thị trường tỉnh:**

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trái phép trên thị trường nội địa; kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là các nhóm hàng: Xăng dầu, khí, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bán hàng đa cấp, bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên môi trường

mạng Internet, không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, đầu cơ găm hàng, kinh doanh hàng hóa gian lận hạn sử dụng,...

+ Chỉ đạo Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

+ Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tinh tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, vận chuyển trái phép có thể mang mầm bệnh, gây lây lan bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm ra địa bàn và lây sang người;

- **Sở Tài chính:** Hướng dẫn các lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ để chi trả chi phí, cấp kinh phí kịp thời cho các lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ;

- **Sở Công Thương:** Chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, dự báo tình hình, đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường, đề xuất các giải pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với hoạt động, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: Xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất, thực phẩm...;

- **Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh:** Chủ động công tác tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì, phát huy nội dung chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thông tin, phóng sự trên các ấn phẩm. Phản ánh chân thực, kịp thời, chuyên sâu các vấn đề để tạo sự lan tỏa rộng rãi, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, người tiêu dùng trong tỉnh đối với lực lượng chức năng, đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, biến nhận thức về phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành ý thức tự giác và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương;

- **Cục Thuế tỉnh:** Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, giám sát việc kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Đặc biệt tăng cường công tác chống hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp FDI gây thất thu cho ngân sách;

- **Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường trong việc xử lý các vụ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh, gây lây lan bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm ra địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp, giống vật nuôi, giống cây trồng theo chức năng, nhiệm vụ. Kiên quyết không để xảy ra các vi phạm lớn gây hại cho sản xuất nông nghiệp, nông dân trong tỉnh;

- **Sở Y tế:** Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế; kinh doanh vị thuốc y học cổ truyền theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị

trường đối với những vụ việc cần có sự phối hợp liên ngành để phát huy hiệu quả cao nhất;

- **Sở Khoa học và công nghệ:** Chủ động và cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn. Chú trọng vào nhóm mặt hàng có nguy cơ cao như: Xăng dầu, khí đốt hóa lỏng...;

- **Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch:** Tăng cường việc quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh, dịch vụ mùa lễ hội trước trong và sau Tết. Đảm bảo duy trì các hoạt động văn hóa diễn ra lành mạnh, có tổ chức; không để xảy ra các tụ điểm gây mất thẩm mỹ, trái thuần phong, mỹ tục, trái với nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc;

- **Sở Giao thông vận tải:** Quản lý chặt chẽ việc kiểm định các phương tiện giao thông; phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa và hành khách; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời việc dùng các phương tiện giao thông quá cũ nát, hoán cải, gia cố để vận chuyển hàng hóa vi phạm;

- **Chi cục Hải Quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh:** Chủ động nắm bắt thông tin và có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại liên quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa liên quan sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về hải quan đối với các vụ việc theo quy định;

- **Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể** tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đặc biệt là giám sát hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng. Tiếp tục phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên và nhân dân thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

5. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,... Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu, sản xuất hàng giả phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

6. Công tác thi đua khen thưởng: Các Sở, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố Bắc Giang tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 và gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Cục QLTT tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Chế độ báo cáo (Gửi về Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang):

- Báo cáo định kỳ: Báo cáo tháng gửi trước ngày 16 hàng tháng; báo cáo quý gửi trước ngày 16 tháng cuối quý; báo cáo năm gửi trước ngày 16 tháng 12 của năm;

- Báo cáo đột xuất: Gửi thông tin nhanh về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm hoặc theo chỉ đạo, theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh;

3. Giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu triển khai các nội dung Kế hoạch.

Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc triển khai Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng thường trực BCD 389 quốc gia;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn;
- Các thành viên BCD 389 tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + CVP, PCVP T.Q.Khánh;
 - + KTTH, TTTT;
 - + Lưu: VT, Nam_{KT}.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phan Thế Tuấn